



## บทที่ ๔

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างประชากร ๒ กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต ๓๐ คน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต ๑๗๐ คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากคณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต ร้อยละ ๙๓.๓๓ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต ร้อยละ ๘๕.๒๙

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาคำร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง

#### ผลการวิจัยปรากฏว่า

##### ๑. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต

คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขตทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๐ ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ทำงานอยู่ในตำแหน่งข้าราชการสังกัดจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางสาขาวิชาพลศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน ๑๕ ปีขึ้นไป เคยเป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตมาแล้ว ๑ ครั้ง ส่วนมากเป็นกรรมการอำนวยการกีฬาเขตในตำแหน่งกรรมการ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอยู่ในฝ่ายสำนักเลขาธิการ และเทคนิคกีฬา

##### ๒. รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งครู-อาจารย์ ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน ๖-๑๐ ปี เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตมาแล้ว ๑ ครั้ง เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตในตำแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตในฝ่ายเทคนิคกีฬา

### ก. ปัญหาด้านการประสานงานและดำเนินการทั่วไป

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขตมีความเห็นว่า ปัญหาด้านการประสานงาน และดำเนินการทั่วไป ประสบปัญหาในระดับน้อย

สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขตมีความเห็นว่าประสบปัญหามาก เกี่ยวกับการประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

### ข. ปัญหาด้านการเงิน

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขตมีความเห็นว่า ประสบปัญหามากเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจากองค์การส่งเสริมกีฬา และจังหวัดลำปางทำให้มีปัญหาในการเตรียมงานต่าง ๆ งบประมาณในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ เบียดเบียนนักศึกษาที่ได้รับไม่เพียงพอ ภัยรายจ่าย ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขตมีความเห็นว่า ประสบปัญหามากเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจากองค์การส่งเสริมกีฬา และจังหวัดลำปางทำให้มีปัญหาในการเตรียมงานด้านต่าง ๆ การเบิกจ่ายเงินมีขั้นตอนสับสนมากเกินไป งบประมาณในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ เบียดเบียนนักศึกษาที่ได้รับไม่เพียงพอภัยรายจ่าย ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

### ค. ปัญหาด้านสถานที่พักและอาหาร

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขตมีความเห็นว่า ประสบปัญหามากเกี่ยวกับสถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องนอนมีจำนวนไม่เพียงพอ สถานที่พักมีห้องน้ำและห้องส้วมจำนวนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีความเห็นว่าประสบปัญหามากเกี่ยวกับสถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องนอนมีจำนวนไม่เพียงพอ สถานที่พักมีห้องน้ำและห้องส้วมจำนวนไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

๖. ปัญหาด้านสถานที่แข่งขันและอุปกรณ์

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต มีความเห็นว่า ประสบปัญหา มาก  
เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต มีความเห็นว่าประสบปัญหา มาก  
เกี่ยวกับสนามแข่งขันมีอาณาบริเวณและที่นั่งดูกีฬาไม่เพียงพอต่อคนชม ส่วนปัญหาอื่น ๆ  
ประสบปัญหาในระดับน้อย

๗. ปัญหาด้านเทคนิคกีฬา

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต มีความเห็นว่า ปัญหาในด้านเทคนิค  
กีฬาประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาในด้านเทคนิค  
กีฬาประสบปัญหาในระดับน้อย

๘. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์  
ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการ  
ประชาสัมพันธ์ประสบปัญหาในระดับน้อย

๙. ปัญหาด้านการต้อนรับ

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการต้อนรับ  
ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการต้อนรับ  
ประสบปัญหาในระดับน้อย

๑๐. ปัญหาด้านการขนส่งและสื่อสาร

คณะกรรมการอำนวยการกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการขนส่ง  
และสื่อสารประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านการขนส่ง  
และสื่อสารประสบปัญหาในระดับน้อย

## ๑๑. ปัญหาด้านพิธีการ

คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต มีความเห็นว่าประสบปัญหามากเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ส่วนปัญหาอื่น ๆ ประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านพิธีการประสบปัญหาในระดับน้อย

## ๑๒. ปัญหาด้านแพทย์และอนามัย

คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านแพทย์และอนามัยประสบปัญหาในระดับน้อย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต มีความเห็นว่าปัญหาด้านแพทย์และอนามัยประสบปัญหาในระดับน้อย

## ๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย

ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขตมีความเห็นว่า องค์การส่งเสริมกีฬา ควรจัดสรรงบประมาณดำเนินการแข่งขันให้เพียงพอ ไม่ควรให้มีการย้ายเขตเพื่อแก้ปัญหาคาดังตัวนักกีฬาและไม่ควรให้นักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมในการแข่งขัน ควรมีมาตรการเด็ดขาดสำหรับพิจารณาโทษนักกีฬา และเขตที่กระทำผิดระเบียบการแข่งขันกีฬา สิ่งที่ประสบอยู่เป็นประจำในการแข่งขันกีฬาเขตคือ การปลอมแปลงเอกสารการรับสมัคร การเปลี่ยนสนามแข่งขันควรแจ้งให้เขตและผู้ควบคุมทีมทราบล่วงหน้าก่อน การจัดการแข่งขันกีฬาเขตเท่าที่ผ่านมายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร

ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมกีฬาเขตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขตเสนอแนะว่าหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วควรเชิญคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมสัมมนาเพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อ ๆ ไป ควรส่งผู้แทนไปสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น กองอำนวยการ การเงิน ที่พักและอาหาร ขนส่งและสื่อสาร ฯลฯ ควรเชิญพ่อค้า ประชาชน และห้างร้านต่าง ๆ

ให้มีส่วนร่วมในการจัดและดำเนินการแข่งขัน ควรจัดทำคู่มือเอกสารแนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันออกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง กรรมการผู้ตัดสินกีฬาที่ดีต้องติดตามการแข่งขันกีฬาในชนิดนั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ควรจัดการสรุปและประเมินผลการแข่งขันกีฬา เขตหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาเขตประจำปี ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการแข่งขันทั่ว ๆ ไปไปแต่ละครั้งอย่างใกล้ชิด ควรขอความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านสวัสดิการของบุคคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ

สำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตมีความเห็นว่า องค์การส่งเสริมกีฬา ควรจัดสรรงบประมาณดำเนินการแข่งขันให้เพียงพอ ไม่ควรให้นักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมในการแข่งขัน ควรมีมาตรการที่เด็ดขาดสำหรับพิจารณาโทษนักกีฬาและเขตที่กระทำผิดระเบียบการแข่งขันกีฬา ไม่ควรให้มีการย้ายเขตเพื่อแก้ปัญหาการดึงตัวนักกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเขตเท่าที่ผ่านมายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร สิ่งที่ประสบอยู่เป็นประจำในการแข่งขันกีฬาเขตคือ การปลอมแปลงเอกสารการรับสมัคร การเปลี่ยนสนามแข่งขันควรแจ้งให้เขตและผู้ควบคุมทีมทราบล่วงหน้าก่อน กรรมการผู้ตัดสินกีฬาควรเป็นผู้ที่รักษากติกาและชี้แจงให้นักกีฬาเข้าใจเมื่อเกิดความสงสัยในความผิดที่เกิดขึ้น การจัดการแข่งขันขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี และมีข้อเสนอแนะว่า หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ควรเชิญคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมสนทนาเพื่อหาข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ควรเชิญพ่อค้า ประชาชน และห้างร้านต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดและดำเนินการแข่งขันจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพในปีต่อ ๆ ไปควรส่งผู้แทนไปสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น กองอำนวยการ การเงิน ที่พักและอาหาร ขนส่งและสื่อสาร ฯลฯ ควรจัดทำคู่มือเอกสารแนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันออกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ควรจัดการสรุปและประเมินผลการแข่งขันกีฬา เขตหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาประจำปี ควรขอความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านสวัสดิการของบุคคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ควรชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา เขต

## อภิปรายผลการวิจัย

๑. จากผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขต ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงานและเคยเป็นกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตมาแล้ว ถ้าพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยังอยู่ในวัยที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสังเกตคือ ทั้งคณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันกีฬาเขตเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางแก่บุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งต่างก็มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดและการดำเนินการการแข่งขันกีฬา เขตแห่งประเทศไทยที่ประสบปัญหา คือ

๒.๑ การประสานงานและดำเนินการทั่วไป จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเขตประสบปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการแข่งขันกีฬา เขต เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญและเป็นงานระดับชาติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ จากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุนี้ที่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีอาชีพและภาระหน้าที่งานประจำอยู่แล้ว จึงทำให้การประชุมติดต่อและการประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

๒.๒ การเงิน จากผลการวิจัยพบว่าทั้งคณะกรรมการอำนวยการกีฬาเขต และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเขตต่างมีความเห็นว่า มีปัญหาในด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ งบประมาณที่ได้รับจากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด ถ้าซ้ำทำให้มีปัญหาในการเตรียมงานต่าง ๆ ถึงแม้การจัดการแข่งขันกีฬาเขตจะได้รับงบประมาณจากองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพแต่งบประมาณที่ได้นั้นก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะต้องนำงบประมาณมาใช้ในการเตรียมสถานที่และสร้างสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเขต ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนเงินมากเมื่อมี

ปัญหาต้นทุนประมาณเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนต่อการจัดเตรียมการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ดังผลการวิจัยของ วีรพงษ์ บางท่าไม้ พบว่า "เมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนเงิน การดำเนินงานบางอย่างก็ต้องชะงักหรือล้มเลิกไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นเพราะการขาดแคลนงบประมาณ"<sup>๑</sup> ส่วนเบียดเบียนที่นักกีฬาได้รับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากงบประมาณไม่เพียงพอเพราะต้องนำไปใช้ในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ดังนั้นนักกีฬาจึงควรมีส่วนช่วยเหลือตัวเองเพื่อแบ่งเบาภาระในการจัดการแข่งขันกีฬาด้วยส่วนหนึ่ง การเบิก-จ่ายมีขั้นตอนสับสนมากเกินไป ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดเตรียมการแข่งขัน อาจเป็นเพราะการเบิกจ่ายนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการซึ่งมีความล่าช้า และอาจเป็นเพราะคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่เข้าใจกฎระเบียบต่าง ๆ ในการเบิกจ่าย จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกมากยิ่งขึ้น ในการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาเขต องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพควรให้การสนับสนุนด้านการเงินให้มากขึ้น และนอกจากนี้ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการจัดดำเนินการแข่งขันเพื่อจะได้จัดหาเงินมาสนับสนุนการดำเนินการแข่งขันให้เพียงพอต่อไป ดังที่ เรืองชัย สังข์สวัสดิ์ ได้เสนอว่า "งบประมาณก็เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะเป็น เครื่องสนับสนุนให้โปรแกรมพลศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์"<sup>๒</sup>

๒.๓ ที่พักและอาหาร จากผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาในเรื่องสถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องนอนไม่เพียงพอ สถานที่พักมีห้องน้ำห้องส้วมจำนวนไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องมาจากฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันไม่ทราบจำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันที่แน่นอน อีกทั้งจังหวัดและเขตต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันนั้นมีผู้ติดตามมาด้วยมากเกินไป จึงทำให้เกิดปัญหาสถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องนอนไม่เพียงพอต่อการจัดเตรียม ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกับการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวชิรวิทยาลัยพลศึกษาดังผล

<sup>๑</sup>วีรพงษ์ บางท่าไม้, "ปัญหาการจัดการและดำเนินการกีฬาจังหวัด," หน้า ๕๔.

<sup>๒</sup>เรืองชัย สังข์สวัสดิ์, "ปัญหาการจัดการและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูพลศึกษา," (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หน้า ๗๐.

การวิจัยของ พัฒนชาติ กฤติบวร พบว่า "มีปัญหาในเรื่องสถานที่พักไม่ถูกสุขลักษณะ สถานที่พักมีห้องน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันควรจะได้ เร่งปรับปรุง เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษา"<sup>๑</sup> ฉะนั้นการจัดการแข่งขันกีฬา เขตซึ่งนับว่าเป็นครั้งสำคัญที่มีผู้คนมา เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย ควรจะได้มีการประสานงานกับจังหวัดและ เขตต่าง ๆ เกี่ยวกับจำนวนของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะมา เข้าร่วมแข่งขันอย่างแน่นนอน เพื่อจะได้จัด เตรียมและดำเนินการให้เพียงพอต่อไป

๒.๔ สถานที่แข่งขันและอุปกรณ์ จากผลการวิจัยพบว่ามีปัญหามากในเรื่องอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ในการแข่งขันกีฬา เขตได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นหลายชนิดหลายประเภท และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายจากทุกจังหวัดทุก เขตทั่วประเทศ นั้นย่อม เป็นการลำบากที่จะจัดหา เตรียมอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมให้ เพียงพอต่อการฝึกซ้อมกีฬาทุกชนิดทุกประเภทที่จัดให้มีการการแข่งขันขึ้นในกีฬาเขต ซึ่งอาจจะต้องมีจำนวน เท่ากับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันจริง และอีกทั้งงบประมาณที่ได้ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นจังหวัดและ เขตต่าง ๆ ควรจะจัด เตรียมอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมของนักกีฬาไปเองบ้าง เพื่อ เป็นการประหยัด ในการจัด เตรียมและช่วยลดปัญหาอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมไม่เพียงพอ ส่วนปัญหาสนามแข่งขันมีอาณาบริเวณและที่นั่งดูกีฬาไม่เพียงพอต่อคนชมซึ่งเกิดขึ้น เพียง เฉพาะในสนามกีฬาบางประเภท บางชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้มีจำกัด เพราะฉะนั้นการสร้างสนามแข่งขันกีฬาให้มีขนาดใหญ่และมีอาณาบริเวณกว้างนั้น จึงต้องคำนึงถึง เรื่องงบประมาณดังกล่าว อีกทั้งยัง เป็นการยากลำบากในการดูแลรักษาสนามอีกด้วย

<sup>๑</sup>พัฒนชาติ กฤติบวร, "ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาวินิจฉัยผลศึกษา,"



### ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขัน องค์การส่งเสริมกีฬาควรเพิ่มงบประมาณให้กับจังหวัดเจ้าภาพ ในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ในการจัดหางบประมาณ โดยการขอบริจาคจากห้างร้าน บริษัท พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทุนในการจัดและดำเนินการการแข่งขันกีฬาเขต
๒. ควรจัดประชุมและชี้แจงแผนการทำงานในการจัดการแข่งขันให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าใจอย่างทั่วถึง
๓. คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรจัดให้มีหน่วยกลางในการประสานงานร่วมกับองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในช่วงระยะเตรียมการจัดและดำเนินการแข่งขัน
๔. เครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์กีฬาได้แก่ สนาม ที่พัก อุปกรณ์กีฬา ควรจะมีการสำรวจและจัดเตรียมดำเนินการให้เรียบร้อยละเอียดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เอื้อต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมนั้น เขตต่าง ๆ ควรได้จัดเตรียมให้นักกีฬาของตนบ้างพอสมควร
๕. องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์กีฬา เขตให้คงทนต่อสภาพการใช้งานอย่างถาวร
๖. ควรจะมีการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาเขตทุกครั้ง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเขตครั้งต่อไป

### ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาเขตย่อยแต่ละ เขตทั่วประเทศ